



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิชล โทร ๐ ๗๕๕๓ ๕๖๓๐-๔ ต่อ ๕๔๐๖
ที่ นศ ๐๐๓๓.๒.๑(๑)/๑๐๑๖ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานหรือหน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมด้วยกระบวนการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วม
ร่วมในการกำหนดหลักคุณธรรมของการทำงานบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส
ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและการ
รักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ตลอดจนกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ในโครงการที่ ๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส แผนที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล ของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารงาน
ที่มีความโปร่งใส เสริมสร้างวินัยและจริยธรรม ป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และกำหนดแนวทางมาตรการเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส ของโรงพยาบาลสิชล ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรจัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุม ๕ โรงพยาบาลสิชล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติโครงการฯ และขออนุญาตเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

(นายเหิม ผิวล้วน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางศรีประดับ ศรีนำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายชนพัฒน์ พิพัฒชนะ)

นิติกร

(นายจรัส บุญกาญจน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

0 6 ค.ศ. 2566